

มติที่ประชุม

พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ การพิจารณารายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกได้เสนอเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครบ

นายก อบต.

ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกทราบ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ในการติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ ๑๕๐ โครงการแห่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกมีโครงการที่ทำได้ ๑๒๐ โครงการ
งบประมาณ ๑๒,๖๘๗,๑๗๙.๓๘ บาท

ประธานสภา อบต.

ตามรายละเอียดที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ได้ชี้แจงได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ท่านใดต้องการอภิปรายในส่วนใดหรือไม่

ที่ประชุม

ที่ประชุมสภา ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิปราย

ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายใด ๆ แล้ว กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก